



ที่ ศธ ๐๒๘๐/ว ๕๒๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านแจ้งผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาริพท์ สอนิ)
ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
 เลขที่รับ 2697
 วันที่ 25 ส.ค. 2566
 เวลา 11.25

ที่ ศธ ๐๒๔๕/๕๖๖

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗
 ๓ ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ฯ จำนวน ๑ ชุด
 ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมขุนศิल्प สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ขอแจ้งผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตติมา อีแมตือเร๊ะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๖๑๒๙ โทรสาร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๓๒๓

ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐชวีร์ โกลัยกานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๕๕๒ ๐๔๖๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 เลขที่รับ 654

บำเหน็จ อัตราค่าจ้าง
 วินัย พัฒนา
 สรรหาและบรรจุ



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

เรื่อง ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมขุนศิลา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

บัดนี้ การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ระดับภาค ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน ๓ ด้าน การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระดับภาค ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ระดับภาค มีดังนี้

ด้านการบริหารจัดการ

รางวัลชนะเลิศ ผลงานยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ได้แก่ การบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ SMILE เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนอนุบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงานยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ๔CO-OPCQ MODEL ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โรงเรียนบ้านปารี จังหวัดนราธิวาส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผลงานยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ได้แก่ HIKMAH BEST MODEL รูปแบบบูรณาการอิสลามศึกษาขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การบริหารจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ โรงเรียนยะลาวิทยปัญญาสุนทรณ์ จังหวัดยะลา

/ด้านการจัดการเรียนรู้...

ด้านการจัดการเรียนรู้

รางวัลชนะเลิศ ผลงานยอดเยี่ยมด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ได้แก่ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ๖ CBE ด้วยวรรณกรรม ๕ ช. ภายใต้ PLCTRS Model โรงเรียนพัฒนศึกษา จังหวัดปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงานยอดเยี่ยมด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้ทีมเป็นฐาน (STEM TBL) โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ จังหวัดนราธิวาส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผลงานยอดเยี่ยมด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ได้แก่ ไชกลอนประตูทักษะกับภาษาไทย โดยใช้ PASATHAI MODEL ของนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู ๒๕๐๓) จังหวัดยะลา

ด้านกรนิเทศการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ผลงานยอดเยี่ยมด้านกรนิเทศการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ได้แก่ การนิเทศภายในสถานศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายใต้ BANYAHA MODEL โรงเรียนบ้านยะหา จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงานยอดเยี่ยมด้านกรนิเทศการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค มี ๒ ผลงาน ได้แก่

๑) การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน MS CARE MODEL โรงเรียนบ้านมูโนะ จังหวัดนราธิวาส

๒) การศึกษารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ RAPPERS Model เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบุดน จังหวัดปัตตานี

๒. ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค มีดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดยะลา

๓. ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค ได้แก่ การจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักคุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติ (Proactive Activities to Encourage Learners to Apply Moral Principles Ethics into Practice) โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค ได้แก่ การบริหารจัดการเสริมสร้างพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารแบบ ๔A (Tracking System) โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล จังหวัดปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับภาค ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบ “THANTIP MODEL ๕ ร่วม ๒ หลัก” โรงเรียนบ้านธารทิพย์ จังหวัดยะลา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชัยณรงค์ บ้องบ้านเรือ)

ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗